

คู่มือออนไลน์

(3 พฤศจิกายน 2561)

โดย ธรรมาธิปติ

ทัศนคติในเรื่องคู่ชีวิต จะหาผู้ชายมาเป็นแฟนก็คงจะยาก

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณสุชาดา เกิดวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เวลา 08.44 น. สุโขทัย เพศหญิง

คุณสุชาดาเขียนมาถามแบบสั้นๆ ว่า ขอรบกวนพยากรณ์ดวงชะตา ซึ่งทางสว่างให้กับฉันที่ยังมีนางอยู่ และไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ ไว้เลย ผมพยายามติดต่อกลับไปก็เงียบ จึงขอพยากรณ์ไปตามที่เห็นในดวงชะตาครับ

คำถามแรก ฟันดวงทั่วไป

เนื่องจากคุณถามกว้างๆ ประเภทรอบจักรวาล ผมก็จะตอบเท่าที่จะตอบได้ครับ

คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ คุณเป็นคนคิดมาก มีความเครียดสูง ซึ่งเป็นตัวบั่นทอนทำร้ายชีวิตของคุณในหลายเรื่อง

การเงินการทองของคุณค่อนข้างจะมีปัญหา คือ มักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หรือ มีเรื่องต้องให้ใช้จ่ายอยู่เรื่อย เหมือนกับกระเป๋าเงินรั่ว

คำถามที่สอง เรื่องงานประจำจะไปได้ดีไม่มีกศิความรอดโดยตลอดไหมคะ

คุณไม่ได้ให้รายละเอียดว่า คุณทำงานอะไรอยู่ แต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ดูเหมือนว่า คุณจะไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทำนัก มักจะเปลี่ยนงานบ่อยๆ หรือเป็นงานแบบที่ไม่ค่อยจะมั่นคงเอาเลย

เมื่อผมดูลึกลงไปในดวงชะตาของคุณก็พบว่า คุณน่าจะมีจุดเชื่อมโยง หรือ สัมพันธ์กับสิ่งลึกลับ สิ่งที่เขาๆ โบราณๆ มากๆ อาจจะเป็นสัมผัสพิเศษกับบางสิ่งบางอย่างในอีกมิติหนึ่งก็ได้ งานที่ดีสำหรับคุณก็คืองานที่ต้องพูดคุย และปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากๆ

หากจะให้ผมคาดเดา ผมคิดว่า คุณอาจจะทำงานอะไรที่เกี่ยวกับการขายของเก่า หรือ ไม่ก็ทำงานอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากๆ ขายยาแผนโบราณ หรือ อาจจะมีอาชีพเป็นหมอดูด้วยซ้ำ

เกี่ยวกับเรื่องกศิความที่คุณถามมานั้น ผมคิดว่ามีโอกาที่จะเป็นไปได้สูงทีเดียวครับ เพราะดาวเสวยอายุของคุณมันชี้ขึ้นไปในทางนั้น

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด ก็ขอเตือนให้คุณระมัดระวังในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ.2564 ถึงเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2565 ซึ่งช่วงเวลานี้จะเป็นการแสดงผล หรือ ปรากฏผลจากการกระทำของคุณที่ได้กระทำก่อนหน้านี้

ก็ขอแนะนำว่า หากต้องการจะหลีกเลี่ยงสิ่งไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ตัวคุณเองจะต้องหยุดยั้งจิตใจ และเลิกกระทำการที่ไม่ดีนั้นเสีย มิเช่นนั้น มันก็จะนำไปตามที่ดวงดาวชี้ นำให้ไปสู่จุดหมายนั้นๆ

คุณเลือกทางเดินของคุณเองได้ครับ

คำถามสุดท้าย ดิฉันจะได้คู่ครองดีที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ฉันไหมคะ ไม่มีแฟนเลย

ดวงในเรื่องชีวิตคู่ของคุณไม่ค่อยดีเลยครับ มีจุดเสียหลายอย่างด้วยกัน พุดในทางดวงดาว คุณเป็นคนเครียด เป็นคนขี้เบื่ออะไรต่างๆ พุดเร็วคิดเร็วจนอาจจะทำให้คนฟังมีมีสบายใจได้ และ อาจจะมีแนวคิดอะไรที่แปลกออกไปอยู่บ้างตามที่ผมได้พุดไปข้างต้น

กระนั้น เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่บอกว่า คุณจะไม่สามารถหาแฟนได้เลยทั้งชีวิต

แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการหาคู่เท่าที่ผมอ่านจากคำถามของคุณ ก็คือแนวคิดของคุณเอง เพราะคุณคิดแต่จะหา “คู่ชีวิตที่จะสามารถอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณเพียงประการเดียว”

ถ้าจะพุดไป เป็นแนวคิดที่ออกจะเห็นแก่ตัวในยุคเศรษฐกิจรัดตัวเช่นในปัจจุบันนี้

อย่าลืมว่า คุณอายุ 33 ปีเข้าไปแล้ว ไม่ได้เป็นสาวๆแรกเริ่ม จริงอยู่ คุณอาจจะมีความสุขตามแบบผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกับคุณสักหน่อยตามที่ผมมองเห็นในรูปดวง แต่ก็สวยในวัยที่ผ่านพ้นวัยสาวสดมาแล้ว

หากคนที่เขามีฐานะดีๆในแบบที่คุณต้องการจะมองหา ผมคิดว่า เขาก็คงจะหาหญิงสาว หรือผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณมากกว่า

คุณจึงควรที่จะต้องตั้งสติเสียใหม่ว่า ต้องมองหาคู่ชีวิตที่ต่างคนต่างก็ช่วยเหลือหนุนจุนเจือ เอื้ออาทรต่อกัน ร่วมกันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยกัน อาจจะลำบากกว่าการมีคู่ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทรัพย์

แต่นั้นแหละ มันก็ยากตามที่ผมได้บอกไปแล้ว

ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ และขอให้คุณโชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ สุชาดา ช่วยدابัตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

